

THÔNG CÁO
kết quả kỳ họp thứ 16, 17, 18 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã họp kỳ thứ 16, 17, 18, đồng chí Nguyễn Ngọc Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì các kỳ họp.

Tại các cuộc họp này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Vinh Kim, đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy và Phó Chủ tịch UBND về lãnh, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Vinh Kim, đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy và Phó Chủ tịch UBND xã; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy quyết định:

- Thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Phan Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vinh Kim do trong quá trình chỉ đạo, quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; thu, chi tiền mặt bằng chợ chưa đảm bảo theo trình tự, thủ tục về nguyên tắc tài chính kế toán; thiếu kiểm tra, giám sát nên việc cấp tiền hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi không kịp thời, dẫn đến việc tố cáo, đề cán bộ công chức cấp dưới chiếm dụng tiền hỗ trợ phòng chống dịch tả heo châu Phi.

- Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa Sơn (Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vinh Kim từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019) do trong quá trình quản lý, điều hành thu, chi ngân sách chưa đảm bảo theo trình tự, thủ tục về nguyên tắc tài chính kế toán; thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nên việc thu - chi các khoản kinh phí thu được từ việc cho thuê mặt bằng chợ không đúng theo quy định. Mặc dù những vi phạm tương tự này đã được chỉ ra và đã kiểm điểm theo Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện, nay lại tái phạm.

- Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Nam, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Kim (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Kim) do quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu - chi các khoản kinh phí thu được từ việc cho thuê mặt bằng chợ không đúng theo quy định. Mặc dù những khuyết điểm tương tự đã được chỉ ra theo Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện. Mặt khác, đồng

chỉ thiếu chỉ đạo, kiểm tra đề cán bộ công chức cấp dưới thanh toán không đúng thực tế, chiếm dụng số tiền hỗ trợ phòng, chống dịch tả heo châu Phi của các tổ chốt kiểm dịch, thành viên BCD, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Lê Văn Hạnh, Phó Bí thư chi bộ ấp Trà Cuôn thuộc Đảng bộ xã Vinh Kim (Nguyên Thủ quỹ xã từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2019) do chưa thực hiện tốt nhiệm vụ thủ quỹ. Mặc dù những khuyết điểm tương tự này đã được chỉ ra theo Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện nay lại tái phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Thi hành kỷ luật khai trừ đối với đồng chí Võ Văn Rồi, đảng viên, Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường xã (nguyên Công chức Tài chính-Kế toán (5/2018 đến 5/2020) do chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kế toán và tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách. Mặc dù những hạn chế, khuyết điểm tương tự này đã được chỉ ra và đã kiểm điểm theo Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện nay lại tái phạm. Mặt khác, đồng chí chậm cấp và chiếm dụng tiền hỗ trợ phòng chống, dịch tả heo châu Phi.

2. Xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Dương Văn Hiện, đảng viên chính thức, chi bộ ấp Cós Xoài thuộc Đảng bộ xã Trường Thọ bằng hình thức khai trừ do có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Quyết định số: 109/QĐ-CSĐT ngày 25/3/2021 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai về khởi tố bị can Dương Văn Hiện, nơi thường trú ấp Cós Xoài, xã Trường Thọ.

3. Cũng tại các kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/HU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gửi đến Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện (Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử) đưa tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- TT Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện (Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử),
- Lưu.

**T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Ngọc Ninh